

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๘


เรื่อง

๑. รัฐตั้งสภาเกษตรกรแก้ปัญหา
๒. สภาเกษตรกรจวภัยบรมต.เงินหายหมื่นล้านอุ้มยาง โวยยิ่งสร้างปัญหาขัดแย้ง
๓. ก.เกษตรพร้อมลุยยางฤดูใหม่ จั๊พื้นที่ทำแผนผนึกแผนชาติ
๔. วิธีการสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรชายแดน
๕. อบรมเกษตรกร ๖ประเทศ
๖. เกษตรฯชี้โอกาสสินค้าออร์แกนิก สดใสในตลาดอาเซียน
๗. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรม.ค.๒๕๕๘
๘. บีกรีนตรวจเข้มประมุลข้าว เร่งถกคลัง-ปชช.คิดค่าเสียหาย
๙. เป้าส่งออก๑๐ล้านตันส่วีต
๑๐. อำนาจเจริญชูไกลบตอซังข้าว ๓ ต้อง ๒ ห้าม

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด

Q12
รัฐถึงสภาเกษตรฯ แก้ปัญหา
นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ
อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า รัฐบาลกับสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันแก้
ปัญหาในภาคเกษตร ซึ่งมี 4
ประเด็นหลัก 1.วางแผนการ
ผลิตในฤดูกาลผลิตปีนี้และปี
หน้า โดยมอบหมายให้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วางแผนการผลิต
และคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 2.การ
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรต่อนโยบายภาครัฐ
 อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การปรับโครงสร้างข้าว
 การปรับโครงสร้างระบบสหกรณ์ 3.การมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นในรายละเอียดกฎหมายฉบับต่างๆ
 ได้แก่ พ.ร.บ.การยาง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการ
เกษตรกร และ พ.ร.บ.ประมง และ 4.การตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร



สภาเกษตรกรจวกยับรมต. เงินหายหมิ่นล้านอ้อม‘ยาง’ โวยยังสร้างปัญหาขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา

ประเด็นการรับรู้ของเกษตรกร
ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เรื่องกฎหมาย เรื่องรายได้และ
สวัสดิการ ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งรัฐบาล
พยายามพุ่งเป้าไปที่การดูแลรายได้
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจว่า ทำอย่างไร
เกษตรกรจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ รายได้
ขั้นต่ำควรเป็นอย่างไร ซึ่งการ
▶▶ ต่อ : ยาง - หน้า 11

ยาง

ออกแบบกลไกขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการะรัฐบาลและต้องสร้างหนี้สินให้กับประเทศไปถึงลูกหลาน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิการ และรายได้เพื่อการลงทุนเพิ่ม ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ตรงกัน ต้องไปช่วยกันคิดก่อนออกกฎหมายไปดูรายละเอียดกลไกที่จะสร้างเครื่องมือแก้ไขข้อขัดข้อง และ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ข้อเสนอของผมนั้นง่ายนิดเดียว คือ ไปดูว่ากลไกที่จะสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในทางความคิด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไปด้วยกันได้ จะเกิดการวางแผนรับมือต่อทุกสถานการณ์ได้ครบวงจร” นายปิณฑพงศ์ กล่าว

ขณะที่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ข้อเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรไปหาเวทีจัดใหญ่ๆ ร่วมกันรับฟังปัญหาจากเกษตรกรเรื่องข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา เพื่อมาแก้ไขจุดเสี่ยงในราคาผลผลิตเกษตรกร และในอนาคตอยากเห็นกฎหมายกำหนดจริยธรรมเกษตรกรที่ดีต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง หลายคนมีอาชีพขบรับอยู่กรุงเทพฯ แต่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินช่วยทำนาที่บ้านต่างจังหวัดได้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องให้เกิดความชัดเจนก่อนว่า จะกำหนดกันอย่างไร ปลูกมะม่วง 8 ต้น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

“กรณีรัฐบาลอนุมัติเงินกู้แปรรูปยางกว่าหมื่นล้านบาท และกรมอนุมัติเงินรับซื้อยาง ไป 2 ครั้ง ครั้งละ 6 พันล้านบาททั้งหมด 1.2 หมื่นล้านบาท ไปทั่วประเทศ แต่ก็ยังไม่เกิดอะไร ทั้งที่บางครั้งนี้รัฐบาลสามารถจัดสรรให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ได้ และเป็นรูปธรรม หากไปถึงมือเกษตรกรได้จริงจะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและช่องว่างต่างๆ ในพื้นที่ให้หายไปหมดได้ เป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะรัฐบาลไม่เปิด

โอกาสให้ทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นแสดงออกถึงปัญหาของเขาได้ หากให้รัฐบาลรับรู้มากกว่าที่เป็นอยู่ จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกกลุ่มและประเทศอย่างแน่นอนในระยะยาว” นายประพัฒน์ กล่าว

นายสิทธิพร จริยะพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯต้องเปิดใจคุยกันทุกเรื่อง อย่างถ้อยคำเมื่อคุยกับเกษตรกรแล้วจะได้ฟังการต่อว่าต่างๆ จากเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องราคายางพารา กฎหมายการยางแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่มีการแก้ไขเหลือด้านราคาและรายได้สวัสดิการเกษตรกร

“ขอสะท้อนปัญหาแท้จริงของเกษตรกรไทย ที่ก่อให้เกิดหนี้สินผูกพันทุกระบบของประเทศจำนวนมาก เพราะว่ากระทรวงเกษตรฯขาดการสร้างกลไกให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาลินค้าแต่ละชนิด เป็นปัจจัยหลักจะสร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร ราคาต่ำสุดหรือสูงสุดเกษตรกรไม่ขายได้แต่ต้องการราคาที่เหมาะสมคุ้มต้นทุนการผลิต จะทำให้เกษตรกรมีหนทางหมดหนี้สินและถ่ายทอดอาชีพเกษตรกรไปสู่ลูกหลานได้ กระทรวงเกษตรฯต้องเปิดโอกาสเปิดเวทีพูดคุยกันบ่อยๆ กับเกษตรกรเพื่อปรับโครงสร้างรายได้เกษตรกรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งความเติบโตของเกษตรกรจะก้าวไปสู่ความเจริญของชาติในทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ยังทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ท่านปิณฑพงศ์ ต้องมีคำสั่งให้ชัดเจนว่าให้เดินหน้ยกะระดับความเป็นอยู่เกษตรกรอย่างไร สร้างเสถียรภาพราคาอย่างไร ที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และอย่าหลงทางต้องเร่งทำจริงจัง” นายสิทธิพร กล่าว

ก.เกษตรพร้อมลุยยางฤดูใหม่ จีพื้นที่กำแพงพริกกำแพงชาติ

๖ ก.เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการขับเคลื่อนยางพาราสู่ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการยางในฤดูกาลหน้า พร้อมชูแผนระดับชาติหวังแก้ไขปัญหาระยะยาว

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพารา(26 ก.พ.) หลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 18 เขต เข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร โดยให้ยางพาราเป็นสินค้านำร่องนั้นได้มีการลงพื้นที่ เพื่อวางระบบและชี้แจงหลักการบริหารยางพารา ซึ่งจะมอบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการยางพาราในจังหวัดของตนเอง ในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดจะต้องมีการเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่การปลูก สดุดอกยาง หรือแม้แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอมายังส่วนกลางในการร่วมแก้ไขปัญห และจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนการผลิตในปี 2558/2559 ซึ่งจะส่งข้อมูลครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคมนี้ จากนั้นจะนำมาจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับแผนงานระดับชาติ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำมาใช้เป็นแผนการดำเนินงานสำหรับฤดูกาลผลิตหน้าที่จะเริ่มในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

เบื้องต้นมีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ยางพาราของแต่ละจังหวัด ภายหลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายงานตัวเลขและสถานการณ์ยางในจังหวัด จากผู้ตรวจราชการ ในแต่ละเขต ด้านการปิดฤดูกาลการกรีดยางได้มีการทำความเข้าใจกับเกษตรกร และได้รับความสนใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า รวมทั้งเรื่องราคายางด้วย ทั้งนี้ในส่วนกลางพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากจังหวัดที่จะเสนอมาตรการต่างๆ เข้ามาที่จะช่วยผลักดันราคายางและแก้ไขปัญหในพื้นที่ได้ และในระหว่างรอเปิดกรีดยางรอบใหม่ ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูกาลผลิตในปี 2558/2559ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้แต่ละจังหวัดต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางทั้งหมดในจังหวัดของตนเอง ตั้งแต่ชนิดของยาง ปริมาณยางที่ใช้ในจังหวัด ในประเทศ ปริมาณที่ส่งออก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และแนวทางการแก้ไข ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีเสริภาพในการบริหารจัดการยาง พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ในการบริหารจัดการยางในจังหวัดของตนเอง และจะเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการบริหารยางของแต่ละจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการบริหารยาง และ Warroom ยางในจังหวัดพื้นที่ปลูกยางทั้ง 69 จังหวัด เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ยาง ฯลฯ จะทำให้สามารถประมวลผลออกมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการยางที่มีประสิทธิภาพได้

วิธีการสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรชายแดน

โผ นายโอกาส กลั่นบุญย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานปลัส?อยชบวรนรช่าวโพดเลียงสัศร์วี่นำเ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล จากประเทศเมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนการนำเข้าท่าศาลา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ. ตาก ซึ่ง

เป็นการดำเนินธุรกิจโดยเครือข่ายสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ว่าโครงการนี้เป็นการดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณแนวชายแดน และแก้ปัญหาสินค้าเกษตรขาดตลาดในช่วง

นอกฤดูการผลิตภายในประเทศ

โครงการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรบริเวณแนวชายแดนโดยวิธีสหกรณ์นั้น เป็นนโยบายของคสช. ที่เริ่มต้นแต่เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งของไทยและระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการหารือกับส่วนงานและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณชายแดน จนประสบความสำเร็จ และสามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศได้โดยขบวนการสหกรณ์ ในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของโครงการ

“ทั้งนี้ ขอขอบคุณขบวนการสหกรณ์ในอำเภอแม่สอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ฝ่ายมันคง กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกระทั่งโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ทำให้สหกรณ์สามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกกฎหมายเป็นไปตามข้อกำหนดเขตการค้าเสรี อาเซียน กติกาโลก กติกาอาฟต้า และเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้นำข้าวโพดเข้าได้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงแม้ว่าในครั้งนี้จำนวนที่นำเข้าจะไม่มากนักแต่ก็เป็นการเรียนรู้ว่าการนำเข้าโดยขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่บริเวณพรมแดนนั้นสามารถทำได้ ก่อนที่จะขยายไปยังจุดผ่านแดนอื่นๆ ต่อไป” นายโอกาส กลั่นบุญย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้ามาจากประเทศพม่าในครั้งนี้ดำเนินการโดยสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด จ.ตาก นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ จำนวน 20,000 ตัน ซึ่งได้มีการนำเข้าข้าวโพดครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1,000 ตัน มูลค่า 8 ล้านบาท

“และกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลผลิตการเกษตรให้แก่สหกรณ์ ทั้งการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเชิงรุก หรือสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ก่อนที่จะขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ถั่วเขียวและพริก ในอนาคตอันใกล้นี้” นายโอกาส กลั่นบุญย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

•อบรมเกษตรกรทั่วประเทศ

๑ เมื่อ วันที่ 28 ก.พ. นายอภิชาติ จงสถกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมมือธนาคารพัฒนาเอเชีย จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตรเน้นส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมีเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการจัดการชีวมวลต่าง ๆ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ รวมทั้งผู้นำเกษตรกร จาก 6 ประเทศกลุ่มเมก้าไจง ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ ไทย และ จีน ซึ่งวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องไปทำหน้าที่อบรมขยายเครือข่ายในแต่ละประเทศให้กับวิทยากรฝึกอบรมอีกจำนวน 50 คน ให้เกษตรกรอีกจำนวน 2,500 คน.

เกษตรกรชี้โอกาสสินค้า “ออร์แกนิก” สดใสในตลาดอาเซียน

16 เกษตรกรชี้โอกาสตลาดสินค้า “ออร์แกนิก” แนวโน้มสดใสในตลาดอาเซียน ขณะที่แหล่งผลิตมีน้อย โดยเฉพาะพืชผัก-ไม้ผล แนะเกษตรกรพัฒนาพื้นที่ปลูกเพิ่มมูลค่าผลผลิตทำเงิน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ไทยถือเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก (Organic) ที่มีศักยภาพ ภายหลังจากความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คาดว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีโอกาสทางการตลาดสูง และมีแนวโน้มสดใส แต่ปัจจุบันพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีไม่มาก โดยเฉพาะพืชผักและไม้ผล โดยมีแปลงปลูกพืชชนิดดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง 1,084 ฟาร์ม รวมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นผักอินทรีย์ ประมาณ 500 ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ประมาณ 300 ฟาร์ม ไม้ผลอินทรีย์กว่า 100 ฟาร์ม อีกทั้งยังมีชาอินทรีย์ เห็ด และสมุนไพรอินทรีย์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีข้าวอินทรีย์ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยกรมการข้าว และสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยส่วนหนึ่งยังได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน IFOAM โดยสำนักงานมาตรฐานอินทรีย์ (มกท.) ที่ผ่านมา กระทรวง

เกษตรฯได้ร่วมจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) ขณะเดียวกันยังเร่งเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเอเชีย (AROS) ด้วย ซึ่งคาดว่า จะส่งผลดีต่อการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยไปยังตลาดอาเซียนและทุกประเทศในทวีปเอเชีย และช่วยผลักดันมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 5,000 ล้านบาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า ผู้ผลิตพืชผักและไม้ผลอินทรีย์ของไทยมีทั้งผู้ผลิตรายเดี่ยว ได้แก่ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ รายกลาง และเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบสถาบันเกษตรกร อาทิ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายของบริษัทธุรกิจการเกษตร อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ มีสินค้าหลากหลายชนิดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และให้มีผลผลิตปีอนตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดโลกได้

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรม.ค.2558



เกษตรกรรม

2

● ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.

สินค้าเกษตรสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 5% ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง และกุ้ง ดังนี้

ข้าว ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% เฉลี่ย 7,898 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 12,557 บาท/ตัน และราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,706 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.4 7.3 และ 5.9 ตามลำดับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเฉลี่ย 8.46 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.54

น้ำตาลทรายดิบ ราคาเฉลี่ย 14.96 เซนต์/ปอนด์ (10.55 บาท/กก.) ลดลงร้อยละ 0.9

ยางพารา ราคาเฉลี่ย 45.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.38

มันสำปะหลัง ราคาเฉลี่ย 2.30 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.86

ปาล์มน้ำมัน ราคาเฉลี่ย 5.31 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.76

ไก่เนื้อ ราคาเฉลี่ย 40.38 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.87

กุ้ง ราคาเฉลี่ย 215.97 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.56

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ก.พ.2558 ที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่
ข้าว ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 12,700-13,000 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคา 12,800-13,000 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เมื่อเทียบกับความต้องการที่ยังคงมีอยู่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 8.54-8.63 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่น 2 (ปริมาณการปลูกคิดเป็นร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด) ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ และเพื่อเก็บสต็อก

น้ำตาลทรายดิบ ราคา 14.97-15.28 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากมีแรงซื้อของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่างๆ ประกอบกับการคาดการณ์ว่าผลผลิตในฤดูใหม่ของบราซิลจะลดลงจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง

ปาล์มน้ำมัน ราคา 5.35 - 5.50 บาท เนื่องจากอิทธิพลของภัยแล้งทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปทานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

ประกอบกับประเทศผู้ผลิตหลักอย่างมาเลเซียมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเช่นกัน

ไก่เนื้อ ราคา 40.78 - 42.39 บาท/กก. เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ก.พ.2558 ที่มีราคาลดลง ได้แก่

ข้าว ข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคา 7,700-7,850 บาท/ตัน เนื่องจากสต็อกข้าวของภาครัฐยังมีปริมาณมาก การแข่งขันโดยใช้กลไกด้านราคาของประเทศคู่แข่ง และราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ยางพารา ราคา 43.78 - 45.18 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี แม้ว่าภาครัฐจะดำเนินมาตรการรับซื้อยางพาราเพื่อลดอุปทานยางพาราในตลาดก็ตาม

มันสำปะหลัง ราคา 2.20-2.28 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้มันสำปะหลังออกสู่ตลาดในปริมาณมาก แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของผู้ประกอบการที่ยังคงมีอยู่

กุ้ง ราคา 210-215 บาท/กก. เนื่องจากการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) และการกีดกันทางการค้าในประเด็นการจัดการการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ตามระเบียบ (IUU) ของสหภาพยุโรป

ปีกฉัตรสังตรวจเข้มประมวลข่าว เร่งถกคลัง-ปปช.คิดค่าเสียหาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพื่อป้องกันปัญหาถือหุ้นแทน (นอมินี) ให้กับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมุดความผิดชื้อขายข้าวจีทูจี ในการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในวันที่ 5 มีนาคม อีก 1 ล้านตัน หากพบว่าบริษัทใดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ถูกชื้อมุด ก็จะถูกตัดสิทธิทันที หลังจากที่มีการประมูสรอบแรกมีปัญหาเรื่องนอมินี ซึ่งสุดท้ายคณะกรรมการบริหารและจัดการข้าว (นบข.) ก็ไม่อนุมัติขาย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ได้ระบยสต็อกข้าวรัฐบาลแล้วประมาณ 3 ล้านตัน ทั้งเปิดประมูลทั่วไปและเจรจารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และปลายปีจะประมูลข้าวเกรดซีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาความผิดของ 2 ข้าราชการที่ ป.ป.ช.ระบุว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงกรณีทุจริตจำนำข้าวในโครงการรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ทางคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) จะพิจารณาความผิดในกลางเดือนมีนาคมนี้ ส่วนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนั้นอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังและ ป.ป.ช.ว่าจะประเมินเรียกค่าเสียหายอย่างไร เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อน

เป้าส่งออกข้าว 10 ล้านตันต่อปี!

หลังราคาข้าวไทยสูงโด่ง/กระทบระบายข้าวรัฐ

๒ ผ่าน 2 เดือน ส่งออกข้าวไทยส่อหืดขึ้นคอ หลังราคาสูงกว่าคู่แข่งเวียดนามกว่า 50 ดอลลาร์/ตัน เอกชนรับเป้า 10 ล้านตันอาจไปไม่ถึง ขณะประมูลข้าวยกคลังครั้งที่ 2/58 ของรัฐบาลจับตาแพร่ร่วมมากขึ้น-ผู้ส่งออกน้อยลง จากส่งออกได้ยากขึ้น ซึ่งอาจจะขายได้เพียง 4 แสนตันจาก 1 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการแข่งขันด้านราคาข้าวส่งออก ซึ่งจะทำให้ขายยากขึ้น สาเหตุจากความต้องการที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยคาดว่าปริมาณการค้าข้าวโลกในปีนี้จะอยู่ที่ 41 ล้านตัน จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 42 ล้านตัน โดยขณะนี้ราคาข้าวในแต่ละประเทศปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทย ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ

350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวชนิดเดียวกันของไทยอยู่ที่ตันละ 400-405 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาสูงกว่ากันเฉลี่ย 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน มีผลให้ประเทศผู้ซื้อชะลอการซื้อเพื่อดูสถานการณ์

“เป้าส่งออกข้าวที่เดิมสมาคมเคยบอกไว้ว่าจะส่งออกปีนี้ได้ 10 ล้านตัน เผลอๆ อาจจะไม่ถึง เพราะทุกวันนี้มีแต่ปัจจัยลบเข้ามา เช่น ค่าเงินบาทซึ่งตอนนี้ลงมาที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่คู่แข่งค่าเงินเขาไม่ได้แข็งค่า

เหมือนเรา ประกอบกับมีช่องว่างด้านราคามาเสริมยังทำให้ลูกค้าหันไปซื้อข้าวของคู่แข่งที่ราคาถูกลงแทน ดังนั้นในเดือนมกราคมไทยสามารถส่งออกข้าวได้เพียง 8 แสนตัน ขณะที่อินเดียส่งออกได้ 8.5 แสนตันถือว่าสูสีกันมาก ปีนี้ยังงี้ก็เหนื่อย”

อย่างไรก็ตามในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ปริมาณ 5 แสนตัน ซึ่งก็มีทั้งเวียดนาม กัมพูชา ไทย เข้าร่วมประมูล แต่เท่าที่ดูแล้วคิดว่ายังงี้ไทยคงไม่ชนะ เพราะข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเสนอเข้าในนามของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการเดินทางโรดโชว์ข้าวของกระทรวงพาณิชย์นั้นถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้คงไปไรต์

ไม่ขึ้น อาทิ ข้าวหอมมะลิไทยตอนนี้แม้ขายต่ำกว่า 950 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน แต่ข้าวหอมเวียดนามขายเพียงตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีช่องว่างห่างกันมากแม้ว่าข้าวหอมไทยจะเน้นจับลูกค้าตลาดบน แต่ถ้าราคาข้าวของเวียดนามต่ำขนาดนี้กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ก็จะหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน ภาพรวมการส่งออกข้าวในครึ่งแรกของปีนี้น่าหวัง แต่ครึ่งปีหลังอาจจะฟื้นตัวได้บ้างแต่คงไม่มาก

ส่วนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 มีนาคม มองว่าน่าจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนลดลง เนื่องจากขณะนี้ความต้องการของตลาดชะลอตัว และมีการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ซัพพลายข้าว



• ชูเกียรติ โอภาสวงศ์

ของไทยมีมาก และจากรัฐบาลเปิดประมูลข้าวอย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่เร่งรีบซื้อข้าว คาดว่าในการประมูลครั้งใหม่นี้ รัฐบาลจะขายข้าวได้ประมาณ 4 แสนตัน จากทั้งหมด 1 ล้านตัน และส่วนใหญ่ผู้เข้าประมูลน่าจะเป็นกลุ่มโรงสีและผู้ประกอบการข้าว ถูกเพื่อนำไปปรับปรุงและขายในประเทศมากกว่า ส่วนผู้ส่งออกอาจจะลดร่วมประมูล เพราะซื้อไปก็ขายยาก

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าการ

ประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ยังคงเป็นการเปิดประมูลแบบยกคลัง ในปริมาณรวม 1,008 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 7.62 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วน 75% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จาก 124 คลังใน 33 จังหวัด

โดยการยื่นซองประมูลข้าวในสต็อกของรัฐในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการประมูลให้มีความสะดวกและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ โดยเพิ่มให้กรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ หลังจากการประมูลครั้งที่ผ่านมามีตรวจพบบางบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการระบายข้าว หลังจากนั้นจะตีประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและในวันที่ 6 มีนาคมจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา เวลา 09.00 - 10.30 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 10.30 น. เป็นต้นไป

อำนาจเจริญชูโกลบตอซังข้าว3ต้อง2ห้าม

๑. อำนาจเจริญ - ที่บริเวณทุ่งนาบ้านแมค ต.แมค อ.เสือ อำนาจ จ.อำนาจเจริญ นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ เปิดงานวันรณรงค์โกลบตอซังข้าวเพื่อเตรียมดินในฤดูการทำนา ประจำปี 2558

นายสุทธินันท์กล่าวว่า มาตรการ 3 ต้อง 2 ห้าม ประกอบด้วย ต้องที่ 1 คือ ต้อง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ต้องที่ 2 คือ ต้องร่วมมือกันใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด และโกลบตอซังข้าว ต้องที่ 3 คือ ต้องอนุรักษ์ ดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 2 ห้าม คือ ห้ามที่ 1 ห้ามเผาตอซังข้าวโดยเด็ดขาด ห้าม

ที่ 2 ห้ามตัดไม้ทำลายป่าและรักษาดินน้ำลำธาร และข้อดีของการโกลบตอซังข้าว คือ ในพื้นที่ 1 ไร่ จะเพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน เช่น ไนโตรเจน 7 ก.ก. ฟอสฟอรัส 1 ก.ก. โพแทสเซียม 16 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 531 บาท ต่อ 1 ไร่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดินประมาณ 500-800 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ และยังลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ การรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองและ โกลบตอซังข้าวจะช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์มีโครงสร้างที่ดีกับการเจริญเติบโตของพืช